

ประจำวันที่ 3-9 พฤษภาคม 2560

### ทုံงบ 2.5 หมื่นล้าน ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์คุณภาพดี

พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืน โดยกำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ผ่านการดำเนินงาน 3 โครงการหลักต่อเนื่องกัน 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2564 งบประมาณรวม 25,871.14 ล้านบาท อาทิ โครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี โครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ และโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

พลโทสรรเสริญ กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่ทั่วประเทศ มีเกษตรแปลงใหญ่ที่ปลูกข้าวรวม 425 แปลง บนเนื้อที่ 1.05 ล้านไร่ มีการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิได้ดำเนินแล้วใน 21 จังหวัด ครอบคลุมเกษตรกรกว่า 64,000 ครัวเรือน แต่ละครัวเรือนไม่เกิน 125 กก. ส่วนการปลูกข้าวอินทรีย์มีแหล่งผลิตข้าวที่ได้รับการรับรองแล้วใน 47 จังหวัด จำนวน 5,362 แปลง พื้นที่รวม 60,056 ไร่

"พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. เร่งรัดให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในปี 2560 โดยเพิ่มพื้นที่เป็น 750 แปลง เนื้อที่เพิ่มขึ้นอีก 0.75 ล้านไร่ ส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีใน 21 จังหวัด จำนวนพื้นที่ 300,000 ไร่ ขยายพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ให้ได้ 1 ล้านไร่ ภายใน 3 ปี ครอบคลุมเกษตรกรจำนวน 66,670 ราย นอกจากนี้ยังขอให้รมรงค์เพิ่มมูลค่าของผลผลิต ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ ที่ผ่านงานวิจัยด้านเทคโนโลยีจากปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทยของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มาเป็นฐานข้อมูลในลำดับแรก ยึดความต้องการของตลาดหรือผู้บริโภคนำการผลิต แล้วจัดหาตลาดรองรับผลผลิตจากพื้นที่แปลงใหญ่ให้มีราคาสูงกว่าท้องตลาดทั่วไปด้วย" โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

### แผนผลิตข้าวครบวงจรไฟเขียว 5 ปี กรมการข้าวปั้น "นาแปลงใหญ่-ข้าวอินทรีย์" ต่อเนื่อง

นางสาวชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายในการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว และรายได้ของชาวนา โดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการโครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร เพื่อบริหารจัดการข้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน

สำหรับในภาคการผลิตนั้นได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแปลงใหญ่ และโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง 5 ปี ระหว่างปี 2560-2564 ซึ่งมีกรมการข้าวในฐานะหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ จึงได้ดูแลและกำกับให้เร่งชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกรก่อนเข้าร่วมโครงการ และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการอย่างรวดเร็ว และโปร่งใส เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตข้าวให้มีประสิทธิภาพ ชาวนามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และมีรายได้ที่มั่นคง

ด้านนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวถึงโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแปลงใหญ่ว่า มีพื้นที่เป้าหมาย 19.38 ล้านไร่ ใน 70 จังหวัด เกษตรกร 1,504,000 รายในปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อเปิด

โอกาสให้เกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการได้มากขึ้น โดยให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป พื้นที่รวมกัน 300 ไร่ขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องเป็นแปลงติดกันแต่ควรอยู่ในชุมชนใกล้เคียงกัน จากเดิมที่กำหนดให้เกษตรกรรวมกลุ่มกัน ไม่น้อยกว่า 50 คน มีพื้นที่นา 1,000 ไร่ขึ้นไปเท่านั้นจึงจะเข้าร่วมโครงการได้ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มทำ นานา ยกระดับคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐานข้าว GAP ด้วยต้นทุนที่ลดลงและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม โดยใช้แนวทางการพัฒนา Smart Farmer / Smart Group รวมทั้งแนวทางการพัฒนาอื่นๆ ที่เหมาะสม และพัฒนาด้านการตลาดเพื่อให้มีตลาดรองรับที่แน่นอน

ส่วนโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ มีพื้นที่เป้าหมาย 1 ล้านไร่ทั่วประเทศ ซึ่งในปีที่ 1-2 เปิดรับ สมัครปีละ 300,000 ไร่ ปีที่ 3 จำนวน 400,000 ไร่ เกษตรกร 66,670 ราย โดยกรมการข้าวจะดำเนินการถ่ายทอด องค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาดข้าวอินทรีย์ รวมทั้งการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ ดี อุดหนุนเงินให้แก่เกษตรกรไม่เกิน 15 ไร่/ราย ใน 3 ปีแรกจนกระทั่งได้รับการรับรอง Organic Thailand สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ไม่เกิน 15 ไร่ต่อราย รวมทั้งตรวจรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์แบบกลุ่มตาม มาตรฐานข้าวอินทรีย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อเนื่อง 2 ปี

ทั้งนี้ กรมการข้าวอยู่ระหว่างเปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ รอบที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 โดยต้องเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจผลิตข้าวระบบเกษตรอินทรีย์ตาม มาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Organic Thailand) และได้ขึ้นทะเบียนมีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) แล้ว และรวมกลุ่มมีสมาชิก 5 คนขึ้นไป มีพื้นที่นารวมกันไม่ต่ำกว่า 100 ไร่ และยังไม่เคยผ่านการรับรอง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ใดๆ มีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ หรือได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่มีสิทธิ์รับรอง มี แหล่งน้ำตามธรรมชาติ หรือที่เหมาะสมกับการผลิตข้าวอินทรีย์ เกษตรกรที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมและสมัคร ได้ที่กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว โทร 081-9331305, 084-5996144 ส่วนในต่างจังหวัดติดต่อได้ที่ ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวใกล้พื้นที่ และสำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัด

“โครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร นับว่าเป็นหนึ่งในแนวทางการขับเคลื่อนของ ภาครัฐ ที่ต้องการพัฒนาข้าวไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของตลาดโลกใน อนาคต จึงอยากเชิญชวนพี่น้องชาวนาที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขได้สมัครเข้าร่วมโครงการ” อธิบดีกรมการข้าวกล่าว ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

#### **ก.เกษตรกรฯ จัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 3-5 มิ.ย.ชูแนวคิด “ศาสตร์พระราชานำชาวนาสู่ยุค 4.0**

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 กำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” เพื่อให้ประชาชนได้ รำลึกถึงความสำคัญของข้าว ซึ่งเป็นอาหารหลักของคนไทยมาอย่างยาวนาน และเชิดชูเกียรติชาวนาในฐานะกระดูก สันหลังของชาติ ที่เป็นผู้ผลิตข้าวเลี้ยงประชาชนมาโดยตลอด รวมทั้งสร้างความภาคภูมิใจให้แก่เยาวชนผู้สืบทอด อาชีพการทำนาต่อจากบรรพบุรุษ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศ

สำหรับในปี 2560 นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดจัด “งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” ขึ้น ภายใต้งานแนวคิด “ศาสตร์พระราชานำชาวนาสู่ยุค 4.0” ในระหว่างวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2560 ณ กรมการข้าว กรุงเทพมหานคร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ กรมการข้าว กรุงเทพมหานคร

ในส่วนภูมิภาคได้กำหนดจัดงาน 4 แห่ง ได้แก่ ภาคเหนือ จัดที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ภาคกลาง จัดที่ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท และภาคใต้ จัดที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อกิจการด้านข้าวและชาวนาของประเทศไทย และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และราชวงศ์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณด้านข้าวและชาวนาตลอดทั้งเพื่อให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญของข้าว และเชิดชูเกียรติชาวนาไทย รวมทั้งแสดงผลงานทางวิชาการด้านข้าว ทั้งจากภาครัฐ เอกชน และองค์การชาวนา

สำหรับกิจกรรมการจัดงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1.นิทรรศการ โดยเป็นการนำศาสตร์พระราชานี้ในแง่มุมต่าง ๆ มาถ่ายทอดสู่ประชาชนให้รับรู้เข้าใจได้ลึกซึ้ง เพื่อให้ประชาชนสามารถน้อมนำไปสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะการผลิตข้าวและการดำเนินวิถีชีวิตของชาวนา ประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติ โดยนำพระราชกรณียกิจที่ทรงงานด้านข้าวของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และราชวงศ์นิทรรศการเชิดชูเกียรติชาวนา โดยนำเสนอผลงานชาวนาและสถาบันชาวนาที่ได้รับรางวัลดีเด่น ปี 2560 นิทรรศการวิวัฒนาการของชาวนาจากยุค 1.0 – ยุค 4.0 โดยเสนอให้เห็นภาพรวมทั้งตั้งแต่การผลิต การแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม จนถึงผู้บริโภค โดยเป็นการนำเสนอร่วมกันทั้งในส่วนภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน

2.การจัดแสดงวัฒนธรรมประเพณีด้านข้าว อาทิ การจัดพิธีบูชาแม่โพสพและจัดขบวนแห่การแสดงประเพณี 4 ภาค และการจัดลานวัฒนธรรมแสดงวัฒนธรรมประเพณีข้าว 3. การเสวนา ณ เวทีกลาง ซึ่งเป็นไฮไลท์ของการจัดงานในครั้งนี้ โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ การเสวนา หัวข้อ “ชาวนายุค 4.0 และ “การทำนาแปลงใหญ่แบบประชารัฐ” นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตที่น่าสนใจในด้านต่างๆ อาทิ การทำนาโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ แปลงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว ทั้งรูปแบบ Food และ Non-Food การทำกระดาษฟางข้าว และ 4. การประกวดแข่งขัน ประกอบด้วย การประกวดเมนูอาหารจากข้าว การทำข้าวเหนียวมูน การประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติและเพลงที่เกี่ยวข้องกับข้าวและชาวนา ตลอดทั้งการประกวดภาพถ่าย เป็นต้น

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## **ไทยเตรียมจัดประชุม Thailand Rice Convention 2017 โชว์ศักยภาพผู้นำการผลิต-ส่งออกข้าวคุณภาพดีของโลก**

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงการจัดงานประชุมข้าวนานาชาติว่า งาน Thailand Rice Convention 2017 หรือ TRC 2017 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28-30 พ.ค.60 ที่ห้องคอนเวนชันเซ็นเตอร์ A ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด "ข้าวไทย" ก้าวใหม่...ด้วยนวัตกรรม เพื่อนำเสนอศักยภาพความเป็นผู้นำด้านการผลิตและแหล่งซื้อขายข้าวคุณภาพดีของโลก ผลิตภัณฑ์ข้าวและข้าวลักษณะพิเศษหลากหลายสายพันธุ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าว (Rice Innovation Products) ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาแปรรูปผลผลิตข้าวให้เป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าทางการตลาดได้มหาศาลอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ ในงานได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "การค้าข้าวไทย และทิศทางในอนาคต" เพื่อรับทราบทิศทางและนโยบายของรัฐต่ออุตสาหกรรมข้าวไทยโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน พร้อมทั้งเชิญผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมข้าว ทั้งภาคการผลิต การค้า การส่งออก กลุ่มผู้นำเข้าข้าว ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมข้าว พร้อมด้วยผู้แทนการค้าหน่วยงานภาครัฐ (G to G) ในประเทศผู้ซื้อ ผู้ผลิต ผู้ส่งออกที่สำคัญ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย อิรัก อิหร่าน เวียดนาม กัมพูชา และสปป.ลาว เป็นต้น และยังมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ เกษตรกร และสื่อมวลชน คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้กว่า 1,000 คน

นางดวงพร กล่าวว่า การจัดงาน TRC 2017 ครั้งนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมที่สำคัญหลายด้าน ประกอบด้วย นิทรรศการ "Rice Plus" ที่จะนำเสนอเกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริและพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องซึ่งแสดงถึงพระปรีชาสามารถ พระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยต่อการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

สำหรับนิทรรศการแสดงผลงานการพัฒนาการของข้าวไทยและผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมข้าวไทย แบ่งได้เป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (Food Product) และ ผลิตภัณฑ์อุปโภคอื่นๆ (Non - food Product) เช่น เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงามและสุขภาพ และเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศได้มอบให้สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (สกน.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและสนับสนุนด้านการตลาดอย่างเป็นรูปธรรมในกลุ่มสินค้านี้ เพื่อผลักดันการส่งออกสินค้านวัตกรรมที่มีมูลค่าสูง นำร่องด้วยสินค้าข้าว มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ โดยนิทรรศการดังกล่าวจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 28-30 พ.ค.60 ณ ลานอีเดน ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ "แนวโน้มและทิศทางการค้าข้าวโลก" โดยผู้ที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในแวดวงธุรกิจด้านการค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวทั้งในและต่างประเทศมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในหัวข้อที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการผลิตและการค้าข้าวไทย และการต่อยอดของอุตสาหกรรมข้าว ในหัวข้อ "นวัตกรรมข้าว...ก้าวต่อไปของข้าวไทย" โดยหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวในส่วนผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอาง ซึ่งจะนำเสนอโอกาสทางธุรกิจและการนำเทคโนโลยีมาแปรรูปข้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าไทย ให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกในปัจจุบัน

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## **การค้าภายใน เร่งสร้างความตระหนักในคุณค่าข้าวไทย**

นางสาวสุทัศน์ีย์ ราชเรืองระบินรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาข้าว และราคาข้าวในประเทศไทย กรมการค้าภายในมีโครงการเพื่อสนับสนุนการบริโภคข้าวในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นที่การประชาสัมพันธ์ให้คนไทยบริโภคข้าวเพิ่มมากขึ้น รวมถึงสร้างความตระหนัก และเสริมสร้างความเข้าใจในคุณค่าของข้าวที่มีอยู่มากมาย และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

“ข้าวทุกพันธุ์มีคุณค่าทางสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และสามารถช่วยลดความเสี่ยงในโรคต่างๆ ได้ โดยจะแตกต่างกันเพียงแค่ปริมาณสารอาหารเท่านั้น การเลือกรับประทานข้าวใด จึงขึ้นอยู่กับความต้องการที่แตกต่างกันของผู้บริโภคแต่ละคน อาทิ ผู้ที่เป็นเบาหวาน ควรเลือกรับประทานข้าวซ้อมมือ หรือข้าวกล้อง เพราะเส้นใยในข้าวกล้องจะช่วยลดการดูดซึมน้ำตาลที่เยอะเกินความต้องการ เป็นการป้องกันระดับน้ำตาลในเลือดสูง ส่วนผู้ที่เป็โรคไตควรระงกินข้าวที่ขัดสีแล้ว หรือข้าวขาว เพราะไตทำหน้าที่ขับโปแตสเซียมส่วนนี้เกินความต้องการ ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่มีมากในข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสี และจากการวิจัยพบว่าข้าวพันธุ์ กข43มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน หรือผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับไต”

“ยุคปัจจุบันคนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพเพิ่มมากขึ้น บางคนเข้าใจผิดว่าข้าวทำให้อ้วนจึงลดปริมาณการบริโภคข้าว ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงแล้ว ข้าวไม่ได้ทำให้อ้วน แต่กับข้าวที่มีไขมันสูงต่างหากที่ทำให้อ้วน เพราะอย่างไรก็ตามร่างกายต้องการคาร์โบไฮเดรตเพื่อให้พลังงาน หากเราลดหรือเลือกรับประทานข้าว อาจจะทำให้ อ้วนกว่าเดิมด้วยซ้ำ เพราะต้องไปรับประทานกับข้าวมากขึ้นกว่าเดิม หรือหากเลือกจะรับประทานอาหารพวกขนมปังหรืออาหารแป้งอื่นๆ แทน ก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายน้อยกว่าการรับประทานข้าว ที่สำคัญข้าวเป็นอาหารที่ทานแล้วไม่ทำให้มีอาการแพ้ เนื่องจากข้าวไทยไม่มีสารกลูเตน (Gluten) ที่พบได้ในข้าวสาลี ข้าวไรย์ หรือข้าวบาร์เลย์ที่เป็นส่วนประกอบของขนมปัง หรืออาหารแป้งบางชนิด โดยปริมาณที่เหมาะสมในการรับประทานข้าวต่อมื้อสำหรับผู้ชายอยู่ที่ไม่เกิน 3ทัพพี และผู้หญิงอยู่ที่ไม่เกิน 2ทัพพี โดยควรทานข้าวอย่างน้อยวันละ 2 มื้อ ซึ่งกรมการค้าภายในอยากให้คุณไทยได้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง ตระหนักถึงคุณค่า และคุณประโยชน์ของข้าวไทย และหันกลับมาบริโภคข้าวไทยกันให้มากๆ เพราะข้าวไทยมีคุณค่า ดีต่อสุขภาพ และดีต่อเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย” รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าว

อย่างไรก็ตามประเทศไทยมีข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากมาย อาทิ ข้าวลิ้มผั่ว ที่นอกจากมีสารอาหารสำคัญในการลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง และลดระดับคอเลสเตอรอลแล้ว ยังมีดัชนีน้ำตาลต่ำ ลดความเสี่ยงโรคเบาหวาน และมีธาตุเหล็กที่ลดความเสี่ยงโรคโลหิตจาง พร้อมด้วยโอเมก้า 3,6,9 ที่ช่วยลดความเสี่ยงโรคสมองเสื่อม

ข้าวสังข์หยด มีสารอาหารสำคัญลดความเสี่ยงของโรคมะเร็ง และโรคสมองเสื่อม และมีวิตามินบีที่มีส่วนสำคัญในการกระตุ้นการผลิตอินซูลินในร่างกายที่จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานได้ พร้อมทั้งสารแอนติออกซิแดนท์ที่ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล ลดความเสี่ยงโรคหัวใจ และโลหิตจาง

ข้าวหอมนิล อุดมด้วยโปรตีนและธาตุเหล็กที่ช่วยลดความเสี่ยงโรคโลหิตจางและมะเร็ง มีไฟเบอร์สูงช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล มีดัชนีน้ำตาลต่ำ แต่ให้ความหวานที่พอเหมาะ ลดความเสี่ยงโรคเบาหวาน อุดมด้วยสารแอนติออกซิแดนท์ ช่วยป้องกัน และลดความเสี่ยงการเกิดโรคสมองเสื่อม

ข้าวหอมแดง อุดมด้วยสารแอนติออกซิแดนท์ที่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคมะเร็ง และยังเป็นข้าวที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำ ช่วยลดความเสี่ยงโรคเบาหวาน อีกทั้งยังมีธาตุเหล็ก วิตามินบี 6 และไฟเบอร์สูงช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล ความเสี่ยงโรคสมองเสื่อม และโรคโลหิตจาง

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ มีวิตามินอี และสารแกมมา-ออริซานอลสูงที่ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและความเสี่ยงโรคโลหิตจาง อีกทั้งยังมีไฟเบอร์สูงช่วยลดดัชนีน้ำตาลที่เป็นตัวสำคัญในการลดความเสี่ยงโรคเบาหวาน และมีธาตุเหล็กพร้อมทั้งวิตามินบีที่ช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจ และสมองเสื่อมอีกด้วย

ที่มา คมชัดลึก

## แหล่งข่าวจีนเบรกมาตรการAQSIQ ขึ้นทะเบียนผู้ส่งออกข้าว หวั่นกระทบตลาดเบอร์ 1

ตลาดส่งออกข้าวเบอร์ 1 สะเทือน หลัง AQSIQ เตรียมใช้มาตรการใหม่คุมเข้มผู้นำเข้าข้าวคุณภาพ 5 พ.ค. นี้ "เอกชนไทย" แหล่งสถานทูตจีน ขอยืดเวลาเริ่มใช้มาตรการเข้มนำเข้าข้าวออกไป 6 เดือน พร้อมเร่งส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบโรงงานด่วน หลังผ่านมา 2 ปีตรวจผ่านไม่ถึง 50% เหลือค้างท่ออีกเกือบ 100 โรง หวั่นส่งออกข้าวหด 3,000 ล้านบาท ลามกระทบราคาข้าวเปลือกร่วง

เมื่อปี 2558 กระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (AQSIQ) ประกาศว่าจะมีการใช้มาตรการควบคุมคุณภาพความปลอดภัยสำหรับผู้ผลิตต่างชาติที่นำข้าวเข้า พร้อมกำหนดให้ผู้ส่งออกและผู้ผลิตข้าวแปรรูปแจ้งรายชื่อกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรองรับการตรวจสอบจาก AQSIQ ด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกที่ผ่านมาตรฐานดังกล่าว ก่อนที่มาตรการจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 แต่ปรากฏว่าผ่านมา 2 ปี ทางจีนส่งผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบเพียงครั้งเดียว ส่งผลให้เอกชนไทยที่ขึ้นทะเบียนไว้ 134 ราย ผ่านการตรวจสอบและได้รับการขึ้นทะเบียนเพียง 48 ราย

ล่าสุด นายชัยวิศิษฐ์ ธนถาวรภักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ข้าวอีเอ็มทีพี จำกัด เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ขณะนี้กลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปข้าวส่งออกไปยังประเทศจีนที่ได้รับผลกระทบรวมกลุ่มทั้งหมด 52 ราย ทำหนังสือร้องเรียนไปยังเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ AQSIQ ขยายระยะเวลาที่จะเริ่มใช้มาตรการความปลอดภัยสำหรับผู้ผลิตต่างชาติของข้าวนำเข้าออกไปอีก 6 เดือน จากเดิมที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เนื่องจากขณะนี้ผู้ส่งออกข้าวไทยเพิ่งตรวจสอบ และผ่านมาตรฐานดังกล่าวเพียง 48 ราย จากจำนวนผู้ส่งออกข้าวและโรงงานแปรรูปของไทยส่งรายชื่อให้จีนตรวจสอบรับรองทั้งหมด 134 ราย

"สาเหตุที่มีผู้ผ่านมาตรฐานไม่ถึง 50% ไม่ใช่เพราะไทยไม่สามารถผลิตข้าวได้ตามมาตรฐาน แต่เป็นเพราะเจ้าหน้าที่จีนเดินทางเข้ามาตรวจสอบเพียงครั้งเดียว ก่อนหน้านี้ไทยส่งรายชื่อให้กรมวิชาการเกษตร เพื่อผ่านไปยังสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง (สพช.ปักกิ่ง) ลอตแรก ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2558 จำนวน 107 ราย แต่ทาง AQSIQ ส่งเจ้าหน้าที่ 9 คนเดินทางมาตรวจสอบเพียงรอบเดียวระหว่างวันที่ 5-25 กันยายน 2559 และเลือกหยิบรายชื่อผู้ประกอบการจากลอตแรก 60 รายไปตรวจ โดยไม่ทราบว่าใช้หลักเกณฑ์อะไร และเมื่อแจ้งผลการตรวจสอบกลับมาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ปรากฏว่าผ่านเพียง 49 ราย ทั้งที่ผู้ส่งออกไทยรายที่ไม่ผ่านเกณฑ์บางรายเป็นผู้ส่งออกที่ส่งสินค้าไปจีนและประเทศอื่นอยู่แล้วสามารถปฏิบัติตามมาตรการการผลิตทั้งGMP,HACCP และ ISO แต่กลับไม่ผ่าน นับจากครั้งนั้นมีการส่งรายชื่อลอตที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 อีก 57 ราย แต่ยังไม่มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบอีกเลย จนถึงขณะนี้กำลังจะเริ่มใช้มาตรการแล้ว"

แหล่งข่าวกล่าวว่ ในระหว่างที่รอ AQSIQ มาตรวจสอบ ทางกรมวิชาการเกษตรได้เร่งดำเนินการเตรียมความพร้อม โดยเข้าร่วมการอบรมผู้ประกอบการไทย เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจำแนกชนิดวัชพืชและแมลงศัตรูพืชของข้าวที่ส่งออกไปจีน (Preaudit) ให้กับผู้ผลิตและแปรรูปข้าวส่งออกไปจีนอีก 100 ราย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และได้คัดเลือกบริษัทที่มีความพร้อม 52 รายจากจำนวน 85 รายส่งไปที่ สพช.ปักกิ่ง เพื่อขอให้ AQSIQ พิจารณา และให้เร่งส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบประเมินอีกครั้งระหว่างวันที่ 20 มีนาคม-5 เมษายน 2560 แต่ทาง AQSIQ ยังไม่มีคำตอบว่าจะมาตรวจสอบรอบที่ 2 หรือไม่มีความคืบหน้าใด ๆ และร่างกำหนดการที่ไทยส่งไปทาง AQSIQ ยังไม่มีหนังสือตอบรับ



## กัมพูชา

มีรายงานว่า สมาชิกรวมของสหพันธ์ข้าวของกัมพูชา (the Cambodia Rice Federation; CRF) ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานในนามภาคอุตสาหกรรมได้หยุดจ่ายค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียมการส่งออกโดยอ้างว่าพวกเขาไม่สามารถจ่ายเงินค่าสมาชิกได้เพราะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงและมีต้นทุนการประกอบธุรกิจที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ตามข้อตกลงของการเป็นสมาชิกสหพันธ์ข้าวของกัมพูชา สมาชิกแต่ละรายจะต้องจ่ายเงิน 200 เหรียญสหรัฐต่อปีและค่าธรรมเนียมการส่งออกข้าวขาว 0.50 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวหอม 1 เหรียญสหรัฐต่อตัน

นาย Chray Son รองผู้อำนวยการของ Capital Food Cambodia กล่าวว่าแม้จะมีความพยายามของสหพันธ์ข้าวในการให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิก แต่ก็ประสบความสำเร็จเพียงเล็กน้อยในการเจรจากับรัฐบาลและการได้รับความช่วยเหลือฉุกเฉินจากธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบทของรัฐ (the state-owned Rural Development Bank)

เขาเสริมว่าด้วยภาระการขาดทุนต่อเดือนในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวปัจจุบันที่ประมาณ 10,000-15,000 เหรียญสหรัฐ การจ่ายค่าสมาชิกและค่าธรรมเนียมจึงเป็นภาวะของผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก ซึ่งพวกเขาไม่สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆได้ และไม่เห็นด้วยกับค่าธรรมเนียมในปัจจุบันเนื่องจากผู้ประกอบการต้องเผชิญกับการขาดทุนอย่างหนัก โดยผู้ประกอบการโรงสีข้าวกำลังพยายามที่จะลดต้นทุนการผลิตของพวกเขา ซึ่งสหพันธ์ข้าวต้องเข้าใจเรื่องนี้และลดค่าธรรมเนียมลงไม่ใช่เรียกเก็บในระดับเดียวกัน มิฉะนั้นจะทำให้ผู้ประกอบการประสบกับภาวะล้มละลายในปีหน้า

อย่างไรก็ตามเขาเสริมว่าถ้าสมาชิกรู้สึกว่าสหพันธ์ข้าว ดำเนินงานได้อย่างโปร่งใสและบรรลุผลที่เป็นรูปธรรมและสหพันธ์ข้าวสามารถช่วยหาตลาดส่งออกใหม่ๆได้ สมาชิกอาจจะมีการชำระค่าธรรมเนียมได้ ซึ่งเขาคาดว่าสมาชิกสหพันธ์ข้าวประมาณ 90% อาจจะตัดสินใจที่จะไม่จ่ายค่าธรรมเนียมการส่งออกในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวปัจจุบัน

ขณะที่ Phour Sokleang ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของ Phour Kokky ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงงานแปรรูปข้าวในจังหวัดโพธิสัตว์ (Pursat) กล่าวว่า สหพันธ์ข้าวไม่ควรเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมในขณะที่ไม่มีผลงานสนับสนุนภาคการส่งออก นอกจากนี้ยังมีความขัดแย้งเกี่ยวกับการที่ผู้ประกอบการบางส่วนไม่ถูกเสนอชื่อเข้าไปในรายชื่อของโรงสีข้าวที่จะได้รับอนุญาตให้ส่งออกไปยังประเทศจีนได้ ซึ่งขณะนี้มีเพียง 26 แห่งเท่านั้นที่ได้รับอนุญาต ซึ่งสหพันธ์ข้าวก็ไม่สามารถอธิบายในเรื่องดังกล่าวได้และให้ไปตรวจสอบกับกระทรวงพาณิชย์แทน

นาย Nong Veasna ผู้อำนวยการฝ่ายการขายและการตลาดของ Nikoline Rice Mill กล่าวว่าผู้ส่งออกข้าว 10 อันดับแรกของกัมพูชามีแผนที่จะเข้าพบกับสหพันธ์ข้าว เพื่อเรียกร้องให้ลดค่าธรรมเนียมในการส่งออก ซึ่งเขาหวังว่าสหพันธ์ข้าวจะยอมรับข้อเรียกร้องของสมาชิกและลดค่าธรรมเนียมการส่งออกลงเหลือ 0.25 เหรียญสหรัฐต่อตันสำหรับข้าวทุกชนิด

ทางด้านนาย Hun Lak รองประธานสหพันธ์ข้าว กล่าวว่าค่าธรรมเนียมในการส่งออกและค่าสมาชิกได้ใช้มาตั้งแต่ปี 2015 และถึงแม้ว่าสหพันธ์ข้าวพยายามทำงานอย่างดีที่สุดแล้ว แต่ผู้ประกอบการก็มักจะตำหนิการทำงานของสหพันธ์ข้าวที่พยายามทำงานเพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมข้าวของประเทศ โดยสหพันธ์ข้าวประสบความสำเร็จในการเจรจาต่อรองในการลดค่าไฟฟ้าของสมาชิก การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม การลดค่าขนส่งที่ท่าเรือ และช่วยให้โรงสีได้รับการรับรองในการส่งออกระหว่างประเทศ



ทั้งนี้ คาดว่าสหพันธ์ข้าวจะหารือและพูดคุยกับสมาชิกเกี่ยวกับประเด็นนี้อีกครั้ง และย้ำว่าการที่กัมพูชาจะบรรลุปเป้าหมายในการส่งออกข้าวได้ก็จำเป็นที่สมาชิกจะต้องรวมเป็นหนึ่งเดียว  
ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com) และ [www.mekongoryza.com](http://www.mekongoryza.com)

### เมียนมาร์

ในเดือนเมษายน 2560 ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2017/18 (เมษายน-มีนาคม) เมียนมาร์ส่งออกสินค้าเกษตรคิดเป็นมูลค่าประมาณ 178 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 72 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สหพันธ์ข้าวแห่งเมียนมาร์ (Myanmar Rice Federation) ระบุว่า เป้าหมายการส่งออกข้าวในปีที่กำหนดไว้ที่มูลค่าประมาณ 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากคาดว่าในปีนี้อเมริกามีอุปทานข้าวในประเทศเพิ่มขึ้น ขณะที่ความต้องการข้าวจากต่างประเทศก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน เช่น ประเทศศรีลังกา และจีน และยังได้มองไปจนถึงปี 2022 ว่ามูลค่าส่งออกข้าวจะสูงถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com) และ [www.mekongoryza.com](http://www.mekongoryza.com)

### ฟิลิปปินส์

รัฐบาลฟิลิปปินส์เตรียมที่จะลดบทบาทขององค์การอาหารแห่งชาติ (National Food Authority; NFA) จากที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการนำเข้าข้าว โดยจะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการนำเข้าข้าวมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็จะมอบหมายหน้าที่ให้ NFA เข้ามารับซื้อข้าวจากเกษตรกรในประเทศ

ประธานาธิบดี Rodrigo Duterte ได้เห็นชอบกับแผนดังกล่าว หลังจากที่มีมาตรการกำหนดปริมาณการนำเข้าข้าว (the quantitative restriction on rice; QR) ภายใต้ข้อตกลงกับ WTO จะสิ้นสุดลงในเดือนกรกฎาคมนี้ นอกจากนี้ประธานาธิบดียังไม่ค่อยเห็นด้วยกับการใช้วิธีการนำเข้าข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลด้วย เนื่องจากในบางครั้งรัฐบาลจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการนำเข้าข้าวในแต่ละครั้ง แต่การอนุญาตให้เอกชนนำเข้าข้าวโดยต้องชำระภาษีนำเข้าในอัตรา 35% จะทำให้รัฐบาลมีรายได้มากขึ้น

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com) และ [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

### อินโดนีเซีย

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา รายงานว่า กระทรวงเกษตรยังคงดำเนินการตามเป้าหมายอธิปไตยทางด้านอาหาร (Food Sovereignty) ซึ่งหนึ่งในกลยุทธ์ที่นำมาใช้คือการสร้างนาข้าวใหม่ในหลายพื้นที่ โดยกระทรวงเกษตรรายงานว่าเป้าหมายการเกษตรของประเทศคือการพึ่งพาตนเอง (Self-Sufficiency) ทางด้านอาหารในปี 2560 และในอีก 30 ปีข้างหน้าอินโดนีเซียจะเป็นคลังอาหารโลก ด้วยความพยายามสร้างนาข้าวใหม่ในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะนอกเกาะชวา

นาย Pending Dadih Permana อธิบดีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านเกษตรกรรม กระทรวงเกษตร กล่าวว่า ได้ให้ความสำคัญกับพื้นที่ที่มีศักยภาพนอกเกาะชวา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพึ่งพาตนเองในส่วนของสินค้าข้าว โดยในปีนี้ กระทรวงเกษตรยังมีงบประมาณ 4 ล้านล้านรูเปียห์เพื่อจัดสรรนาข้าวใหม่ประมาณ 500,000 ไร่ แต่ยังไม่พร้อมจะเปิดเผยรายละเอียดของพื้นที่เป้าหมายและขนาดของนาข้าวในแต่ละพื้นที่

ในปี 2559 กระทรวงเกษตรสามารถสร้างนาข้าวใหม่ประมาณ 8 แสนไร่ ใน 27 จังหวัด 161 ภูมิภาคแม้จะต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ประมาณ 820,000 ไร่ ซึ่งนาข้าวใหม่ที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในเขตกะลิมันตันตะวันตกประมาณ 1.05 แสนไร่ รองลงมา ได้แก่ กะลิมันตันกลางประมาณ 1 แสนไร่ ลัมปุง 7.4 หมื่นไร่ นูซาตังการาตะวันตก 7.2 หมื่นไร่ และสุมาตราใต้ 7.2 หมื่นไร่

ทั้งนี้ ขั้นตอนการสร้างนาข้าวใหม่เริ่มจากการสำรวจและออกแบบ (SID) ที่ดินเป้าหมาย ขั้นตอนต่อไปคือโครงสร้างทางกายภาพในรูปแบบงานปรับสภาพที่ดิน การปรับหน้าดิน การคัตดิน และการแปรรูปดิน นอกจากนี้ยังสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การสร้างการชลประทาน และทางลำเลียงในแปลงนา ในขณะเดียวกันเพื่อเร่งเปิดนาข้าวใหม่

นาย Sumardjo Gatot Irianto อธิบดีด้านโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การเกษตร กระทรวงเกษตร ให้ข้อมูลว่ากระทรวงเกษตรได้มอบหมายให้กองทัพของอินโดนีเซียในหลายภูมิภาคช่วยดำเนินการ ซึ่งสะท้อนความพยายามของรัฐบาลอินโดนีเซียในการพึ่งพาตนเองด้านอาหาร ซึ่งนาย Gatot ประเมินว่าการเพิ่มพื้นที่นาข้าวในปี 2559 จะช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวในประเทศอย่างน้อย 396,387 ตันต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิตหนึ่งครั้ง ซึ่งคำนวณจากผลผลิตโดยเฉลี่ย 0.48 ตันต่อไร่

อย่างไรก็ตามยอมรับว่าการมอบให้ชุมชนเพิ่มผลผลิตเองเป็นประเด็นที่ทำนายเนื่องจากกลุ่มชุมชนเหล่านี้มีความสามารถในการปรับตัวต่ำ จากการขาดแคลนทรัพยากร ควบพยายามสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ โดยการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรในการเพาะปลูกพืช

ทั้งนี้เพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายการพึ่งพาตนเองด้านอาหารของอินโดนีเซีย รัฐบาลได้ส่งเสริมโดยการเพิ่มพื้นที่ในการเพาะปลูก การอำนวยความสะดวกในการออกเอกสารสิทธิ์ในการใช้ที่ดิน การให้ความรู้และเทคโนโลยีในการเพาะปลูก ปุ๋ย และเมล็ดพันธุ์ โดยในอนาคตอินโดนีเซียตั้งเป้าหมายเป็นคลังอาหารของโลก อาจส่งผลกระทบต่อประเทศที่ส่งออกสินค้าเกษตรมายังอินโดนีเซีย อย่างเช่น ประเทศไทย เวียดนาม และอื่นๆ

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา

## อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงขยับตัวสูงขึ้นจากการที่ค่าเงินรูปียังคงแข็งค่าขึ้นประกอบกับราคาข้าวเปลือกในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง ขณะที่อุปทานข้าวในประเทศลดลงเพราะรัฐบาลยังคงเร่งจัดหาข้าวเปลือกเพื่อเก็บสต็อกอย่างต่อเนื่อง โดยข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 394-399 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 7 เหรียญสหรัฐ จากระดับ 387-392 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนี้นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ค่าเงินรูปีแข็งค่าขึ้นไปแล้วประมาณ 6% ซึ่งใกล้เข้าสู่ระดับสูงที่สุดในรอบ 21 เดือน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า การจัดหาข้าวตามโครงการของรัฐบาลในงบประมาณ 2016/17 ณ วันที่ 24 เมษายน ที่ผ่านมา รัฐบาลจัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 33.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 7.3% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญรัฐบาลสามารถจัดหาข้าวได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้คาดว่าในฤดูกาลผลิตรองและในฤดูกาลผลิตฤดูร้อน รัฐบาลจะสามารถจัดหาข้าวได้เพิ่มขึ้นอีกในพื้นที่เพาะปลูกทางภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศ จึงคาดว่าในปีนี้นับว่ารัฐบาลจะจัดหาข้าวได้เพิ่มขึ้นสูงกว่าสถิติสูงสุดที่เคยจัดหาได้ที่ 36 ล้านตัน ในปี 2009/10 ทั้งนี้ ณ วันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา รัฐบาลมีสต็อกข้าวประมาณ 30.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5.9% เมื่อเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และมากกว่าสต็อกขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนดไว้ว่าในช่วงนี้จะต้องมีสต็อกที่ 13.58 ล้านตัน (บัฟเฟอร์สต็อก 11.58 ล้านตัน และสต็อกยุทธศาสตร์ 2 ล้านตัน)

ทางด้านสถานการณ์ราคาข้าวในประเทศช่วงนี้ค่อนข้างทรงตัวแม้ว่าผลผลิตข้าวจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นก็ตาม เนื่องจากในช่วงนี้มีความต้องการข้าวจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง แต่คาดว่าราคาอาจจะอ่อนตัวลงในช่วงปลายเดือนเมษายนหลังจากที่ผลผลิตข้าวฤดูร้อน (the rabi rice) ออกสู่ตลาดมากขึ้น

ทางการส่งออกข้าวในช่วงเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปริมาณประมาณ 4.06 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากตลาดต่างประเทศมีความต้องการข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดีอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงคาดว่าในปี 2016/17 นี้ อินเดียจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 10 ล้านตัน เท่ากับปีที่ผ่านมา ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

### **บังคลาเทศ**

กระทรวงเกษตรรายงานว่า จากการที่เกิดอุทกภัยครั้งรุนแรงทางภาคเหนือของประเทศซึ่งทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายเป็นจำนวนมากนั้น ในส่วนของข้าวคาดว่าจะเสียหายประมาณ 700,000 ตัน ซึ่งส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศพุ่งสูงขึ้น ขณะที่สต็อกข้าวสำรองก็มีจำนวนลดลงต่ำสุดในรอบ 6 ปี

กระทรวงเกษตรได้เตรียมแผนให้ความช่วยเหลือโดยการจัดสรรงบประมาณฉุกเฉินลงไปกว่า 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และจะจัดหาเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยสำหรับการเพาะปลูกทดแทนในพื้นที่ที่เสียหายในช่วงฤดูการเพาะปลูกหน้าด้วย โดยในปีนี้ รัฐบาลตั้งเป้าผลผลิตข้าวไว้ที่ 34 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากจำนวน 33.5 ล้านตัน ในปีที่ผ่านมา ขณะที่สต็อกข้าวสำรองในขณะนี้เหลือเพียง 350,000 ตันเท่านั้น

ขณะเดียวกันก็มีข่าวว่า รัฐบาลได้เตรียมแผนที่จะยกเว้นภาษีนำเข้าข้าวก่อนช่วงเดือนรอมฎอน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ค้าข้าวนำมาอ้างเหตุผลในการปรับขึ้นราคาข้าวในประเทศ โดยในปัจจุบันรัฐบาลกำหนดภาษีนำเข้าข้าว (Customs duty on rice imports) ไว้ที่อัตรา 25%

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

### **อียิปต์**

รัฐบาลอียิปต์ได้ลงนามในสัญญานำเข้าข้าวจากอินเดียจำนวน 20,000 ตันหลังจากที่เมื่อปีก่อนรัฐบาลตั้งราคาซื้อข้าวในประเทศต่ำกว่าที่ผู้ขายต้องการ จึงไม่ประสบผลสำเร็จในการจัดหาข้าว

เมื่อเดือนธันวาคม 2559 รัฐบาลอียิปต์ได้ประกาศเตรียมนำเข้าข้าวทดแทนการซื้อผลผลิตในประเทศ เนื่องจากพบว่าบริษัทค้าข้าวได้ตั้งราคาจำหน่ายสูงกว่าเกณฑ์ที่รับซื้อของภาครัฐ และทำให้ผู้ค้าหลายรายต้องเก็บสต็อกข้าวแทนที่จะได้ระบายสินค้าออกสู่ตลาดจนกระทั่งเดือนมีนาคม 2560 ที่ผ่านมา รัฐบาลได้กำหนดราคาซื้อใหม่ที่ 6.3 ปอนด์อียิปต์ (ประมาณ 11 บาท) ต่อเกิลกรัม

ทั้งนี้ อียิปต์ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่สามารถส่งออกข้าวได้อย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาคาดการณ์ผลผลิตของข้าวในปี 2559 จะมีปริมาณ 5.1 ล้านตัน ในขณะที่ใช้บริโภคในประเทศเพียง 3.95 ล้านตัน ทว่า รัฐบาลยังคงต้องประสบปัญหาการจัดการสต็อกข้าวในประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับมือกับความต้องการบริโภคในช่วงถือศีลอด และแก้ไขปัญหาการจำหน่ายข้าวในประเทศสูงเกินไป โดยในบางช่วงเวลาต้องใช้มาตรการระงับการส่งออกเป็นการชั่วคราว เพื่อไม่ให้ผลผลิตในประเทศเกิดการขาดแคลน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-2 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 781,526 ตัน ลดลงประมาณ 5.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 826,787 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 58,188 ตัน ลดลงประมาณ 7.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 62,777 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 723,338 ตัน ลดลงประมาณ 5.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 764,010 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 19,555 ตัน ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-2 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรนำเข้า 160,544 ตัน ฝรั่งเศส 134,173 ตัน เนเธอร์แลนด์ 101,588 ตัน เยอรมนี 58,733 ตัน โปแลนด์ 60,219 ตัน อิตาลี 59,400 ตัน โปรตุเกส 42,745 ตัน เบลเยียม 35,980 ตัน สเปน 28,942 ตัน สาธารณรัฐเชค 24,928 ตัน สวีเดน 18,764 ตัน เป็นต้น

ในปีการผลิต 2015/16 (กันยายน 2558-สิงหาคม 2559) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าว 1,251,403 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,187,042 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 (เป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica 100,858 ตัน ลดลงประมาณ 7.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 108,479 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 และข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,150,545 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,078,563 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15)

ทางด้านการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-2 พฤษภาคม 2560 มีการส่งออก 188,056 ตัน เพิ่มขึ้น 25.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 150,371 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 159,685 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 27.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 125,219 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 28,371 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 13.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 25,108 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 9,686 ตัน โดยประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุด ซึ่งในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-25 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา มีการส่งออกไปแล้ว 84,044 ตัน กรีซ 35,397 ตัน สเปน 20,783 ตัน โปรตุเกส 20,086 ตัน บัลแกเรีย 13,913 ตัน สหราชอาณาจักร 4,292 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน 2558-31 สิงหาคม 2559) สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 236,553 ตัน เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 229,820 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica 199,799 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 195,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,754 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 34,315 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*